

Số: 21 /KH-SVHTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT ngày 07/12/2018 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Phát huy thành tích đạt được trong công tác năm 2018, tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124/KH/TU ngày 26/04/2014 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung thi đua do Trung ương, Bộ VHTTDL và Thành phố phát động.

Các phong trào thi đua đảm bảo sự thiết thực, tránh hình thức, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2019.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng; Chú trọng khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, khen thưởng các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp... Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; Thành phố tiếp tục xác định chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đồng thời là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước: Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) và kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)...

I. Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.



1- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề trong năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

2. Tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và xây dựng gương cán bộ, công chức, viên chức kiểu mẫu trong toàn Ngành.

Phát động các phong trào, các đợt thi đua tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; Trước mắt triển khai thực hiện tốt đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 - 2019), kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và tổ chức hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền kết quả đã đạt được trong năm qua của ngành Văn hóa, Thể thao thủ đô.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa; tổ chức giao lưu; gặp mặt biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

4. Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nâng cao công tác quản lý, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động về đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; Đẩy mạnh “Văn hóa đọc” trong cán bộ, nhân dân đặc biệt là trong giới trẻ.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể

thao quần chúng; Huy động các nguồn lực đầu tư cho thể thao thành tích cao, phấn đấu giành thứ hạng cao tại các đấu trường khu vực và quốc tế năm 2019 và các năm tiếp theo.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và kịp thời giải quyết, xử lý các biểu hiện, hành vi vi phạm trong hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành; Vận động thực hiện xã hội hóa các hoạt động, tranh thủ các nguồn lực để phát triển.

6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực quản lý, thanh tra, giám sát chỉ đạo tốt các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và gia đình. Sử dụng hiệu quả nguồn Ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, khắc phục, xử lý tình trạng chậm chễ trong thực thi nhiệm vụ được giao.

7. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; thi đua phải bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao. Hình thức tổ chức phong trào thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực; tránh qua loa, hình thức.

8. Toàn ngành nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố; Tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, tiếp tục xây dựng và quảng bá hình ảnh “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

II. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

1- Thực hiện triệt để đổi mới công tác Thi đua, Khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124/KH/TU ngày 26/04/2014 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thực hiện có hiệu quả công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm

vụ trọng tâm, cấp bách của ngành và thủ đô, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp

2- Chủ động xem xét, khen thưởng cho các cá nhân ngoài ngành có đóng góp cho sự phát triển ngành văn hóa và thể thao Thủ đô.

3- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào người tốt, việc tốt và gương điển hình tiên tiến:

- Xây dựng tiêu chí điển hình trong từng lĩnh vực, có kế hoạch chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Chú trọng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến.

- Tiếp tục các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”.

- Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến tại đơn vị; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng, động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên, tạo sức lan tỏa trong tập thể.

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền về gương điển hình, chủ động học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiên tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế từng đơn vị.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng:

- Tiếp thu ý kiến đóng góp và ban hành mới quy chế quy định về thi đua khen thưởng; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định về tôn vinh khen thưởng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

- Tổ chức thực hiện tốt hướng dẫn số 106/HD-HĐTD của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Thành phố về tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chú trọng kiểm tra việc xét, công nhận các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư (nếu có) về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng quy định.

5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng:

- Củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến, đề tài, giải pháp cấp Sở và của các đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc Sở.

III. Tiến độ thực hiện một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Căn cứ hướng dẫn của Vụ Thi đua, khen thưởng (Bộ VHTTDL) và của Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 (*Có phụ lục kèm theo*);

Đề nghị các đơn vị căn cứ nội dung, thời gian quy định ghi trong phụ lục, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo theo quy định, chất lượng, đúng thời gian. Các nội dung thi đua, khen thưởng khác không ghi trong phụ lục được tiến hành theo quy định hoặc có hướng dẫn riêng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở (Thường trực Thi đua, khen thưởng Sở)

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này. Thẩm định, tổng hợp thành tích, trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở và Hội đồng xét công nhận sáng kiến của Sở, xây dựng tiến độ và một số nhiệm vụ trọng tâm năm.

- Tổng hợp kiến nghị, đề xuất (nếu có), tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp.

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch của Sở, Hội đồng Thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị gửi về Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở).

Tổ chức bình xét thi đua, đề xuất khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng tiến độ; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tích cực tham gia viết, thông tin tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã.

Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện có hiệu quả kế hoạch của ngành.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị; trên cơ sở hướng dẫn thi đua của Sở, các đơn vị xây dựng cụ thể tiêu chí thi đua, kế hoạch thực hiện; bảo đảm tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lôi cuốn được toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia phong trào thi đua; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Cụ thể hóa tiêu chuẩn các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến của đơn vị; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp và đề xuất bổ sung nội dung (nếu cần) cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Vụ TĐKT, Bộ VHTTDL;
- Ban TĐKT, Sở Nội Vụ TP HN;
- Các ĐV CTĐ 05 TP trực thuộc TW;
- Các ĐV Cụm thi đua số II TPHN;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Phòng VH TT, TTVHTTTT;
- Lưu VT. *th*

GIÁM ĐỐC



Tô Văn Động

PHỤ LỤC

Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Kèm theo Kế hoạch số /KH-SVHTT ngày tháng 01 năm 2019
của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

TT	Nội dung nhiệm vụ	Đơn vị tham mưu, tổ chức thực hiện; Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1.	- Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua năm 2019 (lồng ghép tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành).	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Các đơn vị ngành dọc thuộc quận, huyện, TX.	Trước ngày 15/01/2019
2.	- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; - Các đơn vị ngành dọc thuộc quận, huyện, thị xã.	Trước ngày 15/01/2019
3.	Đăng ký các danh hiệu thi đua 2019; các chuyên đề, mô hình thi đua gửi các Cụm thi đua và Hội đồng TĐKT Thành phố.	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở.	Trước ngày 15/01/2019
4.	- Rà soát, kiện toàn Hội đồng TĐKT Sở. - Kiện toàn Hội đồng thẩm định công nhận đề tài, sáng kiến, sáng tạo, giải pháp cấp Sở năm 2019.	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở.	Trước ngày 20/02/2019
5.	Xây dựng và triển khai Kế hoạch thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở.	Trước ngày 30/01/2019
6.	- Xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở; - Xét đề nghị khen thưởng cho các	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở.	Trước ngày 25/01/2019

	đơn vị trực thuộc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập của đơn vị (năm chẵn)		
7.	Xét, đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố năm 2019	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở.	Trước ngày 15/02/2019
8.	Tham gia ký kết giao ước thi đua, xây dựng quy chế và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019 Cụm thi đua Bộ VHTTDL và Cụm thi đua số II Thành phố	- Văn phòng Sở; - Thường trực TĐKT Sở.	Trước ngày 28/02/2019
9.	Tham dự tập huấn công tác thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua, khen thưởng Thành phố và Vụ thi đua, khen thưởng (Bộ VHTTDL) tổ chức.	- Văn phòng Sở; - Thường trực TĐKT Sở.	Theo thời gian của Ban TĐKT TP và Vụ TĐKT Bộ VHTTDL
10.	Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch (Đợt 1/2019)	- Văn phòng Sở. - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Các đơn vị ngành dọc thuộc quận, huyện, TX.	Hoàn thành trước ngày 20/02/2019
11.	Xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng.	- Văn phòng Sở. - Các phòng, đơn vị thuộc Sở	Hoàn thành trước ngày 08/3/2019
12.	Xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch (Đợt 2/2019). - Xét đề nghị danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2019	- Văn phòng Sở. - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Các đơn vị ngành dọc thuộc quận, huyện, TX.	Hoàn thành trước ngày 20/6/2019
13.	Tham gia sơ kết Cụm thi đua số II, TP Hà Nội.	- Văn phòng Sở. - Sở VH TT HN (Cụm Trưởng)	Hoàn thành trước ngày 30/7/2019
14.	Tham gia sơ kết Cụm thi đua ngành VHTTDL 5 TP trực thuộc Trung ương (Bộ VHTTDL)	- Văn phòng Sở. - Sở VH TT Đà Nẵng (Cụm Trưởng) - Sở VH TT Hải Phòng (Cụm phó)	Hoàn thành trước ngày 15/7/2019

15.	Tổng kết phong trào “Người tốt, Việc tốt” gắn với tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, Việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa và Thể thao.	- Văn phòng Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Các đơn vị ngành dọc thuộc quận, huyện, TX.	Hoàn thành trước ngày 20/9/2019
16.	Xét công nhận đề tài, sáng kiến, sáng tạo, giải pháp cấp Sở năm 2019.	- Văn phòng Sở; - Hội đồng Sáng kiến Sở. - Các phòng, đơn vị thuộc Sở;	Hoàn thành trước ngày 30/10/2019
17.	Tham gia tổng kết Cụm thi đua số II, TP Hà Nội.	- Sở VH TT Hà Nội (Cụm Trưởng) - Văn phòng Sở	Hoàn thành trước ngày 10/11/2019
18.	Tham gia tổng kết Cụm thi đua ngành VH TT DL 5 TP trực thuộc Trung ương (Bộ VH TT DL)	- Văn phòng Sở. - Sở VH TT TP.HCM (Cụm Trưởng). Sở VH TT Đà Nẵng (Cụm Phó)	Hoàn thành trước ngày 30/11/2019
19.	Xét, đề xuất khen thưởng tổng kết năm 2019 ngành VH TT.	- Văn phòng Sở; - Hội đồng TĐKT Sở. - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Các đơn vị ngành dọc thuộc quận, huyện, thị xã.	Hoàn thành trước ngày 20/11/2019
20.	- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động thi đua năm 2020 (lồng ghép tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành).	- Văn phòng Sở; - Hội đồng TĐKT Sở.	Hoàn thành trước ngày 05/01/2020
21.	Một số nhiệm vụ thường xuyên khác		
	- Tổ chức các phiên họp Hội đồng TĐKT Sở định kỳ hoặc đột xuất (khi cần thiết)	- Văn phòng Sở; - Hội đồng TĐKT Sở.	Hàng tháng, quý
	- Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền và đề xuất Thành phố biểu dương, khen thưởng.	- Văn phòng Sở; - Hội đồng TĐKT Sở.	Hàng tháng

<ul style="list-style-type: none"> - Xét, đề nghị khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến lâu dài. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Tổ chức Pháp chế; - Văn phòng Sở; - Hội đồng TĐKT Sở. 	<p>Hàng tháng</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Xét, đề nghị khen thưởng theo chuyên đề, khen đột xuất, khen thành tích công trạng... 	<ul style="list-style-type: none"> - Văn phòng Sở; - Hội đồng TĐKT Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 	<p>Hàng tháng</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Xét khen thưởng “Người tốt, việc tốt” 	<ul style="list-style-type: none"> - Văn phòng Sở; - Hội đồng TĐKT Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 	<p>Hàng tháng</p>